



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง

ที่ อน ๗๓๗๐๑ /

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการ เข้ารับการฝึกอบรม “หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล รุ่น ๒๕”

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง

เรื่องเดิม

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๘๙๕ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ แจ้งว่า ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล รุ่น ๒๕” ระหว่างวันที่ ๙ มกราคม - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (คลองหก) อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปีมหาตมา ก่อตั้งโดยรัฐบาลไทย อำเภอรอบเมืองบุรี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมภาคบังคับของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งประเภทวิชาการ ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนด กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการหรือนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ในหลักวิชาพื้นฐาน เข้าใจในเทคนิคการกำหนดตำแหน่งการจัดระบบงาน และอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภารกิจเพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ สามารถวินิจฉัยและตัดสินใจปัญหาต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

ข้อเท็จจริง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ได้พิจารณาให้บุคลากรในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง (นางวาสนา อุดมสารี ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ) เป็นผู้มีความเหมาะสมที่จะเข้ารับการฝึกอบรม ตามบัญชีรายชื่อผู้มีความเหมาะสมเข้ารับการฝึกอบรม “หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล รุ่น ๒๕” ระหว่างวันที่ ๙ มกราคม - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๑๑๙

ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ ข้าพเจ้านางวาสนา อุดมสารี ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ เดินทางไปราชการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล รุ่น ๒๕” ระหว่างวันที่ ๙ มกราคม - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (คลองหก) อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปีมหาตมา ก่อตั้งโดยรัฐบาลไทย อำเภอรอบเมืองบุรี จังหวัดปทุมธานี ด้วยรถยนต์ส่วนตัวยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน ๒ กท ๖๘๑๕ กรุงเทพมหานคร ในการเดินทางไปราชการตามโครงการดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางวาสนา อุดมสารี)

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

/พิจารณาอนุมัติ...

- พิจารณานุมัติ

(นางฉวีวรรณ คุ่มภัยเฟื่อน)
หัวหน้าสำนักปลัด

- ครอบอนุมัติ

(นายปรีชา เส็งหะพันธ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- อนุมัติ

(นายปรีชา เส็งหะพันธ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง

ที่ ๓๐๓ / ๒๕๖๔

เรื่อง การอนุมัติให้เดินทางไปราชการ

.....

ตามที่ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๘๙๕ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ แจ้งว่า ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล รุ่น ๒๕” ระหว่างวันที่ ๙ มกราคม - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (คลองหก) อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปีมหาตมา จันทบุรี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมภาคบังคับของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งประเภทวิชาการ ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนด กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ดำรงตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการหรือนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ในหลักวิชาพื้นฐาน เข้าใจในเทคนิคการกำหนดตำแหน่งการจัดระบบงาน และอัตราค่าจ้างให้สอดคล้องกับภารกิจเพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ สามารถวินิจฉัยและตัดสินใจปัญหาต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้พิจารณาให้บุคลากรในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง (นางवासนา อุดมสารี ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ) เป็นผู้มีความเหมาะสมที่จะเข้ารับการฝึกอบรม นั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงอนุมัติให้พนักงานส่วนตำบล นายवासนา อุดมสารี ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ เดินทางไปราชการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล รุ่น ๒๕” ระหว่างวันที่ ๙ มกราคม - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (คลองหก) อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปีมหาตมา จันทบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยรถยนต์ส่วนตัวที่อนิสสัน หมายเลขทะเบียน ๒ กท ๖๘๑๕ กรุงเทพมหานคร ในการเดินทางไปราชการตามโครงการดังกล่าวให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะได้ตามสิทธิ์ และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ ๙ มกราคม - ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕

สั่ง ณ วันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายปรีชา เส็งหะพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง